

Số: 132/BC- BCĐ

Sơn Liên, ngày 16 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Cụm dân cư văn hóa”;

Thực hiện Công văn số 02/UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện Sơn Tây về việc phối hợp tổ chức Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11);

Thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết MTTQ Việt Nam xã và thực hiện chương trình công tác năm 2021 của UBND xã Sơn Liên, Ban chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” đã tổ chức thực hiện phong trào một cách tích cực và có hiệu quả; Phong trào đã có tác động mạnh mẽ đến các mặt đời sống xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của xã. Kết quả đạt được trong năm như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO NĂM 2021:

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021:

1. Công tác tuyên truyền vận động:

Công tác tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây viết tắt là Phong trào) được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp triển khai bình xét các chuẩn văn hóa, ngày đại đoàn kết toàn dân được tổ chức tại 03 thôn trên toàn xã, đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và tuyên truyền kiến thức Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, phong trào xây dựng Nông thôn mới, công tác hòa giải ở cơ sở đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia và được nhân dân đánh giá cao.

2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo):

- Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo đã xây dựng chương trình công tác năm 2021 và đã triển khai thực hiện; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ phù hợp với nhiệm vụ công tác của từng thành viên theo từng ngành phụ trách.

- Đã tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “TĐĐKXDĐSVH” như:

+ Tham gia tập huấn công tác phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, công tác gia đình.

+ Hướng dẫn quy trình đăng ký, bình xét, chấm điểm, đề nghị công nhận các danh hiệu Gia đình văn hóa.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá, họp Ban chỉ đạo xét gia đình văn hóa, hàng năm, đề nghị UBND xã ra quyết định công nhận.

Với vai trò là bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo, ngành chuyên môn đã tham mưu cho BCĐ ban hành chương trình công tác, kế hoạch hàng năm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các nội dung của phong trào đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

3. Hoạt động của Ban vận động phong trào ở Thôn:

Dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo xã, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ các chi bộ, năm 2021 các Ban vận động phong trào ở cơ sở đã thực hiện tốt 05 nội dung của Cuộc vận động, đó là:

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân... chủ động hoà giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thắt chặt tình đoàn kết, láng giềng giúp đỡ nhau để xoá đói giảm nghèo.

4. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện:

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2021 và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, các cấp, các ban ngành, hội đoàn thể có liên quan và chính quyền đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã phối hợp chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Phong trào lồng ghép vào nội dung chương trình, kế hoạch của các ngành, hội đoàn thể. Sự phối hợp giữa các ban ngành, hội đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Phong trào ngày càng sâu rộng.

II. Kết quả thực hiện Phong trào:

1. Phong trào “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến:

Đầu năm 2021, UBND xã đã tổ chức Hội nghị phát động và đăng ký thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, chú trọng việc tôn vinh, ghi nhận và biểu dương phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với những nội dung:

- Bình chọn biểu dương “người tốt, việc tốt” trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với những đức tính: có tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh; có tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo; gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước thôn; có tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ mọi người; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.

- Xét biểu dương 01 đồng chí trưởng thôn và 01 người có uy tín trong đồng bào DTTS tiêu biểu năm 2021 trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đề nghị huyện khen thưởng.

Tuy phong trào đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi nhưng vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục như: việc tuyên truyền về các phong trào chưa được thường xuyên, còn mang tính lồng ghép, hình thức chưa đa dạng, phong phú, sức lan tỏa chưa cao.

2. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”:

Ngay từ đầu năm, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được MTTQVN xã triển khai đến các khu dân cư, việc thực hiện nội dung các phong trào đã được cụ thể hóa thành 5 nội dung thi đua. Trên cơ sở 5 nội dung thi đua Ban Thường trực UBMTTQVN xã đã phát động và tổ chức ký giao ước thi đua đến cuối năm đánh giá, bình xét và chấm điểm đảm bảo chất lượng. Kết quả bình xét, chấm điểm được 11/11 khu dân cư tiên tiến đạt 100%

Gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục triển khai thực hiện việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng Nông thôn mới.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng Nông thôn mới đã được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục: Nội dung, phương thức vận động nhân dân và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đôi lúc chưa kịp thời. Hoạt động của Ban vận động ở thôn còn lúng túng, công tác phối hợp giữa Ban chỉ đạo, Mặt trận với các đoàn thể chưa chặt chẽ, do đó làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện phong trào.

3. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”:

Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (Ngày 18/11) hàng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND, UBMTTQVN xã hướng dẫn 3 thôn tổ chức tốt ngày hội và đã phát động triển khai phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Qua đó, Ban vận động thôn theo dõi, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn của các hộ gia đình trong năm. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đã đăng ký và việc thực hiện

của các gia đình trong năm, cuối năm các gia đình tự chấm điểm gửi về thôn; Ban vận động thôn tổ chức họp dân để công khai bình xét và gửi hồ sơ về Ban chỉ đạo xã để đề nghị UBND xã công nhận gia đình văn hóa hàng năm và 3 năm liền.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong năm 2021 đã đạt kết quả đáng phần khởi, làm cơ sở và nền tảng cho việc xây dựng thôn văn hóa, cơ quan văn hóa. Việc bình xét gia đình văn hóa năm 2021 được Ban chỉ đạo xã triển khai thực hiện nghiêm túc, đã chú ý đến chất lượng; Kết quả công nhận gia đình văn hóa đúng thời gian và kết quả cụ thể như sau:

- Gia đình văn hóa năm 2021 có 219 hộ, đạt 54%;
- Gia đình văn hóa 3 năm liền 80 hộ, đạt 19%;
- Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền 134 hộ, đạt 33%;
- Gia đình văn hóa 5 năm liền 54 hộ, đạt 13%;
- Thôn văn hóa 03 thôn đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn một số hạn chế như: việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa chưa được tất cả các hộ tham gia đăng ký, chưa coi đây là việc cần thiết và quan trọng; một số gia đình chưa chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; vẫn còn có mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư, bạo lực gia đình vẫn còn ...đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của phong trào.

4. Phong trào xây dựng thôn văn hóa:

Căn cứ vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Ban chỉ đạo phong trào TĐĐKXDĐSVH đã hướng dẫn cho 3 thôn xây dựng kế hoạch, lồng ghép các nội dung xây dựng thôn văn hóa vào chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng thôn. Thực hiện nhiều phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, ổn định về kinh tế và từng bước phát triển, có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, có môi trường cảnh quang sạch đẹp, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. 3/3 thôn xây dựng và triển khai thực hiện quy ước, hương ước nông thôn.

Tuy phong trào xây dựng thôn văn hóa đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như: hoạt động của một số thôn chưa đồng đều, chưa thật sự tích cực trong việc vận động nhân dân thực hiện các đợt phát động như: tổng dọn vệ sinh môi trường đường thôn, ngõ xóm, các nơi công cộng; phòng chống các dịch bệnh; treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, tết; thực hiện kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; các phong trào thi đua do xã tổ chức.

III. Đánh giá chung:

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã có tác động tích cực đến đời sống kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội ở địa phương. Hoạt động của phong trào đã nâng cao dần ý thức tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của xã.

Ban chỉ đạo xã từng bước hoạt động có hiệu quả, công tác phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo ngày càng thống nhất, phát huy được sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển.

Phong trào đã có tác động tích cực vào việc xây dựng mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, xây dựng đạo đức, lối sống tốt đẹp; làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm phong phú, lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; từ đó phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt.

IV. Những vấn đề tồn tại, hạn chế của phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện phong trào vẫn còn bộc lộ những mặt tồn tại, hạn chế như sau:

- Sự quan tâm chỉ đạo từ chi bộ chưa thường xuyên, Ban vận động ở thôn hoạt động chưa đồng đều, năng lực còn yếu, đôi lúc thiếu nhiệt tình đã làm hạn chế kết quả chung của phong trào;

- Một số thành viên Ban chỉ đạo do kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành nhiều thời gian để đóng góp cho phong trào.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác còn hạn chế, ảnh hưởng đến hoạt động của Ban vận động.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHONG TRÀO NĂM 2022:

I. Phương hướng:

Phát triển phong trào TĐĐKXDĐSVH rộng khắp và đồng đều trong toàn xã gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2021.

Phần đầu trong năm 2022 có 80% gia đình đạt gia đình văn hóa, giữ chuẩn 03 thôn đạt thôn văn hóa.

Trong năm 2022 tiếp tục thực hiện tốt 5 nội dung và 7 phong trào của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

II. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng các phong trào: phong trào “Người tốt, việc tốt”; phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” gắn với thực hiện

mô hình CLB phòng chống bạo lực gia đình; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào xây dựng “Thôn văn hóa” đến từng địa bàn thôn và các tầng lớp nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền củng cố, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các hội đoàn thể trong việc thực hiện phong trào. Tuyên truyền phổ biến và thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-BCT về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội để nâng cao nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban vận động thôn.

2. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, hoạt động vì môi trường, vì sức khỏe cộng đồng.

- Khuyến khích các tổ chức xã hội, cá nhân tham gia vào xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao, đường bê tông nông thôn ...nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân.

3. Công tác phối hợp: tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể và thành viên Ban chỉ đạo trong việc thực hiện phong trào.

- Nâng cao chất lượng phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, vai trò tự quản và sáng tạo của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện phong trào ở thôn. Tập trung tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của phong trào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa.

4. Ban chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa nhằm phát hiện kịp thời đơn đốc, nhắc nhở các ban ngành, hội đoàn thể, các thôn về việc thực hiện các tiêu chí của phong trào để báo cáo với UBND xã có hướng chỉ đạo kịp thời. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào và nhân rộng điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào.

5. Kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Người tốt, việc tốt”...gắn với

việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua khác.

III. ĐỀ XUẤT , KIẾN NGHỊ

Đối với sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, cần mở các lớp tập huấn cho BCĐPT “TĐĐKXDĐSVH” ở cơ sở, phân bổ kinh phí để làm công tác bảo tồn những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Kdong.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kết quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Sơn Liên./.

Nơi nhận:

- TT BCĐ phong trào “TĐĐKXDĐSVH” huyện (Phòng VH-TT huyện);
- TT Đảng ủy; HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Thành viên BCĐ xã;
- UBMTTQVN xã;
- Trưởng Ban công tác MT các thôn;
- Lưu: BCĐ.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PCT UBND XÃ
Đình Văn Dây**